



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ที่ 23/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประสานงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เพื่อให้การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมมั่ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิศพันธ์	ฝึกฝน)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาทิพย์)	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประสานการฉีดวัคซีนกับศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมมั่ง	หัวหน้า
อาจารย์สุพิศพันธ์	ฝึกฝน	กรรมการ
อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประสานงานจัดทำและส่งข้อมูลผู้ฉีดวัคซีน

อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	หัวหน้า
นางสาวณิรัตน์	ศิลาชัยศรี	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพัชร	ตาคำ	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารแบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และแจกให้ผู้เข้าฉีดวัคซีน

อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	หัวหน้า
นายโชคชัย	ชลันธร	กรรมการ
นางรำไพ	ทองคำ	กรรมการ
นางเพียงใจ	ทองอร่าม	กรรมการ
นางประราลี	โมระกรานต์	กรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา	ปาริชาติบุรีบุญ	กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ	สันหนองเมือง	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

อาจารย์สุพิศพันธ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
นางสาวณัฐธา	แก่นประกอบ	กรรมการ
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียงและทำป้ายประกาศ บริเวณประตู 1

นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา	หัวหน้า
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ตั้งโต๊ะแจกเอกสาร

นายพรชัย	นระราศรี	หัวหน้า
นายจำลอง	ผอยโคกสูง	กรรมการ
นายทองลุน	ตางจรงราช	กรรมการ
นายเพชร	อุ้นแก้ว	กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มงคล	กรรมการ
นางสาวสาคร	สิงห์ทอง	กรรมการ
นางสุนันท์	เกตุเหล็ก	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดเตรียมน้ำดื่ม

นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์	หัวหน้า
นางสาวจันทร์ทิมา	บุญพุดม	กรรมการ
นางสาวจิรภา	ไพโรจน์	กรรมการ
นางนวน	ตางจรงราช	กรรมการ
นางระว้าง	ศรีโมรา	กรรมการ
นางสีนวน	ก้านขุนทด	กรรมการ
นางสาววรรณดี	นวลงาม	กรรมการ
นางสมคิด	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นางมณฑิยา	รักสุข	กรรมการ
นางอริษา	นිරะจักร์	กรรมการ
นายสุทัศน์	สุวรรณรัตน์	กรรมการ
นายบุญช่วย	สมอบ้าน	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานต์เลิศ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์